

บทความ

วันสตรีสากล: มุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศ

โดย

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เอลิค จี. จอห์น

วันที่ 8 มีนาคมตรงกับวันสตรีสากล ในปีนี้ยังเป็นโอกาสครบรอบ 15 ปีของการประชุม United Nations Fourth World Conference on Women ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งด้วย เมื่อ 15 ปีที่แล้ว 189 ประเทศได้ลงนามในแผนปฏิบัติการซึ่งยืนยันความจำเป็นในการทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคสำหรับสตรีในการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข ตำแหน่งงาน เงินกู้ และอื่นๆ แผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นความจำเป็นในการให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ และคุ้มครองสิทธิของสตรีในการมีชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง ในการประชุมดังกล่าว นางฮิลลารี รอดดัม คลินตัน ซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในขณะนั้น ได้ประกาศว่า “สิทธิมนุษยชนคือสิทธิของสตรี และสิทธิของสตรีคือสิทธิมนุษยชน”

เพื่อสานต่อจิตวิญญาณของการประชุมครั้งนั้น สหรัฐอเมริกาได้พยายามนำ “ประเด็นที่เกี่ยวกับสตรี” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศ เราตระหนักว่าการก่อความรุนแรงทางเพศกับคนจำนวนมาก และใช้การกระทำดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการทำสงครามความขัดแย้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน การที่สตรีถูกกีดกันจากการเจรจาสันติภาพที่ส่งผลต่อชีวิตของตนก็เป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และการที่สตรีและเด็กถูกพ้อคำมุขยปฏิบัติเยี่ยงทาสรวมทั้งการที่เด็กหญิงถูกบังคับให้แต่งงานกับเด็กด้วยกันก็เป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

สิทธิสตรีเป็นสิทธิมนุษยชน และปัญหาสตรีก็ถือเป็นประเด็นด้านมนุษยชนเช่นกัน สิทธิและปัญหาสตรีมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาคั้งแล้วครั้งเล่าชี้ให้เห็นว่าความช่วยเหลือที่สตรีได้รับได้หวนกลับมาตอบแทนชุมชนของตน และโครงการพัฒนาด้านทักษะได้ทำให้สตรีกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิทธิสตรียังเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสงบสุขและความมั่นคงด้วย เพราะเมื่อสตรีตกเป็นเป้าหมายของความขัดแย้งทั่วโลก สังคมก็อ่อนแอและไร้เสถียรภาพ ประเทศที่กีดกันสตรีจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพยายาม

ควบคุมชีวิตของสตรีคือประเทศที่ให้การต้อนรับพวกลัทธิสุดโต่ง สถานภาพของสตรีคือเครื่องชี้ถึงสภาพ การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

ปัญหาสตรีเป็นส่วนที่สำคัญของปัญหาระหว่างประเทศที่เรากำลังเผชิญ อยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นวาระเร่งด่วนสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนระดับรากหญ้าหรือระดับผู้ กำหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆ การใช้ความรุนแรงกับสตรีเกิดขึ้นทั่วโลก ถ้าเรา ต้องการยุติการกระทำดังกล่าว ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ผู้ชายทุกคนและผู้นำทางศาสนาทั้งชายและหญิง ต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันและเด็ดเดี่ยวในเรื่องนี้ สหรัฐฯ สนับสนุนโครงการทั่วโลกเพื่อทำให้สตรีมีสิทธิมี เสี่ยง

เรายกย่องประเทศไทยสำหรับโครงการก้าวหน้าทั้งหลายและสตรีชาวไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่เราไม่ควรลืม ตัวอย่างหนึ่งคือความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเป็น แรงบันดาลใจสำหรับประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเสนอร่างระเบียบสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังหญิง นอกจากนี้ เรายังขอยกย่องในความสำเร็จของสตรีไทยท่านอื่นๆ อาทิ ดร. สายสุรี จุติกุล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่างรายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและ คัดกรองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของอาเซียน คุณเพชรดาว ไต้ะมีนา สำหรับการเป็นผู้บุกเบิกความ พยายามในการเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน ภาคใต้ ในฐานะที่เธอเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตในภาคใต้ และคุณเดือนใจ ดีเทศน์ อดีต วุฒิสมาชิกสำหรับผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการยกย่องจากนานาชาติ โดยเธอได้ทำงานร่วมกับชาวเขาในภาคเหนือและมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาซึ่งเธอก่อตั้งขึ้นกว่าสอง ทศวรรษที่แล้ว สตรีเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของสตรีไทยจำนวนมากที่เป็นผู้นำทางในการต่อสู้ เพื่อสิทธิของสตรีทั้งในประเทศและทั่วโลก

สำหรับการที่ไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้น นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้สัญญาว่าจะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศต่อไป และจะ ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งการค้ามนุษย์

การเลือกปฏิบัติทางเพศ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง เราสนับสนุนความพยายามที่สำคัญเหล่านี้ของรัฐบาลไทย และจะให้ทุนสนับสนุนต่อไปแก่องค์กรเอกชนของไทยและภูมิภาคซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในไทยด้วยการขยายโอกาสสำหรับคนเหล่านี้

แม้หลายประเทศจะปฏิญาณตนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2538 ว่าจะหยุดยั้งการเลือกปฏิบัติที่ทำให้โลกของเราขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการของโลก แต่สตรียังคงเป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มประชากรที่ยากจน มีปัญหาทางสุขภาพ ขาดอาหารและการศึกษา เราขอกล่าวต่อประชากรส่วนใหญ่ของโลกซึ่งเป็นพลังเงียบและให้การสนับสนุนความเสมอภาคสำหรับสตรีว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนการสนับสนุนเป็นการกระทำ”

เราขอคอยเวลาที่เราจะได้ฉลองวันสตรีสากลในฐานะวันสำคัญทางประวัติศาสตร์และวันที่เราได้มาซึ่งความเสมอภาคสำหรับสตรี เป็นเวลาที่ทุกๆ วันเป็นของทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียม และทุกวันนี้เป็นวันที่สิทธิมนุษยชนได้รับการเชิดชู
